

เกี่ยวกับเรา...ไม่มีวันสิ้นสุด

เกาหลี ชุนชอน โซล

5D3N

สัมผัสวัฒนธรรมโบราณที่หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
เที่ยวเกาะนามิ เกาะโรเมนติกแห่งเกาหลี



KOREAN AIR

เลสโก อิตาลี



ปิดขาย-ตุลาคม 2562

มิ.ย.62	21-25
ก.ค.62	19-23
ส.ค.62	16-20
ก.ย.62	20-24
ต.ค.62	18-22

พิเศษ!! ฟรี!! ใส่ชุดฮันบก
บุฟเฟ่ต์ BBQ บึงย่างเกาหลี, 5มิกัด

- พิพิธภัณฑ์ทางจางเมียง • ถนนชองแด
- เกาะนามิ • สวนสนุกลือตเดวีวัล • โซลกาเวออร์
- หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก • OLYMPIC PARK
- ตลาดเมียงดง • พระราชวังเคียงบกกุง



ราคาเริ่มต้น

21,999

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

- 18.30 น. คณะพร้อมกันที่ **สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ N สายการบิน KOREAN AIR (KE)** เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์ แนะนำการเดินทาง) ****หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)**
- 21.45 น. บินลัดฟ้าสู่ **สาธารณรัฐเกาหลีใต้** โดยเที่ยวบินที่ **KE658 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**

วันที่สอง

ประเทศเกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – เกะนามิ – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์

05.00 น.

เดินทางถึง **สนามบินนานาชาติอินชอน** (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ **สาธารณรัฐเกาหลีใต้** รถโค้ชนำทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนของจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

เช้า

บริการอาหารเช้า (1) เมนู อุดม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ **พิพิธภัณฑ์บะหมี่จาจังเมียน** เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดเมื่อปี 2002 จัดแสดงเกี่ยวกับหนึ่งในอาหารประจำชาติของเกาหลี จาจังเมียน ที่เป็นบะหมี่สีด้า มีการจัดแสดงตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ความก้าวหน้าของเมนู และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับเมนูจาจังเมียนนี้ โดยนำเอาอาคารฮิลล์สไตล์ลอฟท์มารีโนเวทภายในใหม่ให้เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง **เกะนามิ** แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี มีขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่กลางทะเลสาบของเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ซึ่งการข้ามไปเกาะนามินั้นต้องนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไป โดยใช้เวลานั่งๆ เพียงแค่ 5 นาที ท่านก็จะได้สัมผัสความสวยงามของเกาะนามิ ซึ่งความน่าสนใจของเกาะนามิอยู่ตรงที่ธรรมชาติสวยงามของต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่มากมาย โดยเฉพาะทิวต้นสนสูงใหญ่ที่ขึ้นเรียงรายเป็นแนวยาว และมาปลูกความรักซีรีส์เกาหลีด้วยการเดินชิลๆ ไปบนถนนที่มีต้นไม้ขนานข้าง ซึ่งเป็นถนนที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง **"Ginkgo Tree Lane"** เมื่อผ่านพ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมไป อุโมงค์ต้นแปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยสีเหลืองอร่าม เรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด นับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว้ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ต้นไม้บนเกาะก็จะเริ่มมีสีสันสวยงามสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกมาก ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การมาเที่ยวเกาะนามิจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลุมก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เกาะนามิโด่งดังจากซีรีส์เรื่อง Winter Sonata โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำ คู่รักมากมายมักไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์บนเกาะสุดโรแมนติก **"Winter Sonata's First Kiss"** รูปปั้นคู่พระ-นางจากซีรีส์เรื่องดัง ใกล้กันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบนั่งทาน ร้านของมึงย่าง และซาลาเปาเนิงเต่าถ่านแบบโบราณ

พิเศษสุด !!! สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร การข้ามเกาะนามิจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เอาใจคนชื่นชอบความท้าทายเป็นพิเศษกับ **Nami Skyline ZipWire** ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองการนั่งซิปไลน์ข้ามทะเลสาบของเพียง พาท่านขึ้นไปสุดโอโซนบนความสูง 80 เมตร รวบรวมความกล้าแล้วปล่อยตัวปล่อยใจไปกับวิวธรรมชาติ 360 องศา สัมผัสอะดรีนาลินที่หลังไปทั่วร่างกายโหนสลิ่งเหนือผืนน้ำด้านล่างภายในเวลาเพียงชั่วอึดใจ ประทับใจไปกับวิวของท้องฟ้าสดใส เทือกเขา และธรรมชาติอันสวยงามใต้เท้าคุณ ****หมายเหตุ กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าที่สนใจเท่านั้น อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าบริการ ZipWire****

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู ทัดดาแลบมิ อาหารขึ้นชื่อของเมืองขุนชอน เนื้อไก่ที่หันออกมาเป็นชั้นพอดำ คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุงและหมักไว้นานได้ที่ เมื่อรับประทานจะนำมาผัดบนกระทะพร้อมด้วยข้าวสวย หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบหนานุ่มของเกาหลีมาผัดให้เข้ากัน และสุดท้ายเอาข้าวมาผัดทานเป็นข้าวผัดได้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ **สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์** หนึ่งในสวนสนุกที่ตั้งที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เขตซัมซิลในเมืองโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศล่วงหน้า ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต สวนสนุกลอดเต้เวิลด์แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ฮิมผจญภัย โซนที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เกะเวทมนต์ โซนที่เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบชอกชอน ทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู เป็นต้น

***** หมายเหตุ อัตราค่าบริการเครื่องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไม่รวมอยู่ในตั๋วเข้าสวนสนุก หากลูกค้าต้องการเล่นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม *****

เย็น

บริการอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟต์บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เดิมไม่อื่น

พักที่

THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง **ศูนย์สมุนไพโรสมเกาหลี** สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่วินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม **COSMETIC OUTLET** สวรรค์ของนักช้อปปิ้งชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของขวัญ มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบบ รนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอมทา กฤษณาครีมหน้าแตก ครีมขัดสีโคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีส่วนอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งมาโยก ยาย้อมผม แขนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยงามที่สุดในเอเชีย **โพลทาวเวอร์** ตั้งอยู่บนภูเขาเนินชันใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและ คู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวมองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **** ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่า**

ขึ้นลิฟท์ **

กลางวัน

บริการอาหาร (5) เมนู จิมทัก ไก่อบซีอิ๊ววันสั้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัด

รวมกับวันสั้น มันฝรั่ง แครอท พริก และขอสดำ เนื้อไก่ที่นุ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี จากนั้นนำท่านย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน **หมู่บ้านโบราณนุกชนฮันอก** หมู่บ้านโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกาลจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หมู่บ้านแห่งนี้ยังรักษาความสวยงามของหมู่บ้านโบราณดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแบบฮันอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเกาหลี ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และยังคงถูกล้อมรอบไปด้วยสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ อาทิ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่งบ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านได้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหารมากมาย ที่นี่มีมุมถ่ายรูปชิคๆ ที่พลาดไม่ได้ถึง 8 จุด หากใครที่มีเป้าหมายว่าจะเก็บให้ครบทั้ง 8 จุดก็เตรียมฟิตร่างกายให้ดี เพราะในบางจุดจะเป็นเนินที่ค่อนข้างลาดชัน **พิเศษ!!! ใส่ชุดฮันอกเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ เพื่อเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำดีๆ สำหรับทริปเกาหลีของทุกคน ** อัตราค่าบริการนี้ รวมค่าเช่าชุดฮันอกแล้ว****

จากนั้นนำท่านเดินไปสุดโอโซนให้ชุ่มปอด **SEOUL OLYMPIC PARK** สวนสาธารณะที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า 1.45 ล้านตารางเมตร! เดิมเคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับประเทศมากมาย และอีกหนึ่งจุดสำหรับผู้ที่ยอยากมาสัมผัสประวัติศาสตร์ เพราะที่แห่งนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุในสมัยแพ็คเจอิกด้วย พบกับจุดไฮไลท์สวยๆ อาทิ จุดแรก **สวนดอกไม้ป่า** ตรงนี้จะมีดอกไม้ นานาชนิดสลับเปลี่ยนทุกฤดูกาล จุดที่สอง **ทุ่งหญ้ามูลิย์สีชมพู** ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้จะได้เห็นทุ่งดอกไม้ชมพูเรียงรายสวยงาม จุดที่สาม **ALONE TREE** จะเป็นเนินโล่งๆ กว้างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นไม้โดดเดี่ยว 'นาสโลโลนามู' สถานที่ยอดนิยมแบบนี้ ใครๆ ต่างก็อยากมาถ่ายรูปกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้ คนเกาหลีจะชอบไปถ่ายรูปโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบระหว่างครอบครัวหรือแก๊งค์เพื่อนที่มาสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจกับใบไม้เขียวขจี ในฤดูใบไม้ร่วงยังสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ตลอดทาง

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี **ดิวตี้ฟรี** ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช้อปปิ้ง CHANNEL และนาฬิกาตั้งหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช้อปปิ้ง MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง **ย่านเมียงดง** แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆ หลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหา

ได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่สะอาดไม่แพ้กันอย่างโซน **เมียงดงสตรีทฟู้ด** มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบนากิน ขนมไข่หรือเครนบิง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งลือบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างซีส มีรสหวาน ซีস্য่าง โดยการเอาผสมซอสซอสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ดอกโบกี้ เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ประรสด้วยซอสเผ็ดสโตร์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ตำจาจ้งมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรีส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชิ้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมี ไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต

เย็น
พักที่

**อิสระอาหารเย็น (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)
THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน**

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว และ ช้อปปิ้งเต็มวัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

อิสระเต็มวันให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ

สายช้อปปิ้งห้ามพลาด!

- **ย่านเมียงดง** หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดาราศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในส่วนของอาหารข้างทางที่สะอาดไม่แพ้กันอย่างโซนสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบนากิน ขนมไข่หรือเครนบิง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งลือบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างซีส มีรสหวาน ซีস্য่าง ดอกโบกี้ เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ประรสด้วยซอสเผ็ดสโตร์เกาหลี เป็นต้น

- **ย่านฮงแด** เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยสงกิก มีร้านช้อปปิ้งมากมายทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ รองเท้า ยิ่งช่วงกลางคืนจะคึกคักเป็นพิเศษ มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง ถือเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นทั้งวันมัธยม และวัยมหา'ลัย โดยในช่วงเย็นๆ จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาเดินโชว์ความสามารถ บนถนนจะกลายเป็นลานการแสดงความสามารถด้านต่างๆ ทั้งเล่นดนตรี ร้อง เต้น แบบจัดเต็ม! ทำให้ถนนแห่งนี้คึกคัก และเป็นสีสันของกรุงโซลทั้งกลางวันและกลางคืน

- **ย่านอีแด** เป็นย่านที่อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลัยที่สวยงามแล้ว ยังมีจุดถ่ายรูปชิบๆ มากมาย ที่นี่ยังเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าแนววัยรุ่นแฟชั่นไฮสโตร์เกาหลี มีทั้งของจุกจิกก็ฟช้อป เครื่องประดับ เสื้อผ้า แว่นตา กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ เครื่องสำอางต่างๆ เป็นร้านเล็กๆ ที่แฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ยาวเหยียดสองข้างทาง

- **ย่านชินชาดง** แห่งรวมโลคอลแบรนด์ดัง **ถนนกาโรซุกิล** หรือเรียกกันว่า Artists' Street เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ดีไซเนอร์ แบรนด์หรู ร้านกาแฟที่ตกแต่งแบบชิคๆ ถนนสายนี้จะทำให้คุณได้เพลินเพลินเจริญใจ และเงินในกระเป๋าเป็นอย่างดี

- **ย่านฮัพกุงจอง** เป็นย่านที่นำไปเดินเที่ยวมากๆ ของกรุงโซล ย่านนี้เป็นย่านไฮโซของเกาหลีนั่นเองแน่นอนว่าห้างร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ในย่านนี้จึงเป็นแบรนด์ดังหรูระดับโลก โดยไฮไลท์ของย่านฮัพกุงจองจะอยู่บริเวณ **ถนนโรดโอ** มีห้างที่สำคัญก็คือ Galleria Department Store ห้างหรูแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ นอกจากนี้ตลอดทั้งแนวถนนก็ยังมีร้านขายสินค้าแฟชั่นจากดีไซเนอร์แนวหน้าของเกาหลีให้ได้เดินเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ

สายชิปเตอร์ต้องไปเช็किन!

- **ย่านอิกซอนดง** หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่สำหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากถ้ำย่านอินชาดงมาได้ มีทั้งร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซา ที่ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับชาวโซเชี่ยลที่ชอบฮัพรูปรวยๆ ไฮไลท์ของย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มาดิง หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิตที่คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใส

สวยงามของดอกไม้ นอกจากสายฮิปเตอร์แล้วสายกินก็ห้ามพลาด!! ที่นี้มีร้านขายมันดูชื่อดัง (เกี่ยวหนึ่ง เกาหลี) **ร้านข้างฮาวดิง** ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมาก

- **ย่านของชุดง** นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจจะยังไม่คุ้นกับย่านนี้ แต่สำหรับคนเกาหลีแล้ว ย่านของชุดง กำลังมาแรงกว่าที่ไหนๆ ใต้รับฉายาว่าเป็น **บรูคลินแห่งกรุงโซล** เพราะเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูกแปลงโฉมเป็นแกลอรี สตูดิโอ และคาเฟ่ที่มีสไตล์มากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮิปเตอร์ แหล่งรวมวัยรุ่นแนวอาร์ตๆ นอกจากนั้น ที่นี่ยังมีคาเฟ่ชื่อดังอย่าง **ร้าน Café Onion** ร้านคาเฟ่บรรยากาศดีที่ตั้งในเรื่องเมนูขนมปังอบอีกด้วย

- **ย่านฮงแด** นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารชื่อดังมากมาย ทั้งของคาว ของหวาน อาหารว่าง อาทิ **ร้านวันดั่งคัมจาทัง** ร้านคัมจาทังที่ดังที่สุดในฮงแด ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3, **ร้าน Peony** ร้านเค้กโฮมเมดเจ้าดัง เมนูที่ห้ามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, **ร้าน 50pick** ร้านนั่งชิลที่มีค็อกเทลให้เลือกทั้งหมด 50 แบบ ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 8, **ร้านฮงจิกเกจาง** กับเมนูสุดแซ่บอย่างปุลสเตอร์ดองชีอิ้วม บุปเฟ่ต์ปุดอง กังดอง แบบครบเซ็ทเติมไม่อัน ราคาแรงแต่รับรองความอร่อย ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, **ร้านเซมาอีลซิกดั่ง** ร้านหมูย่างชื่อดัง ก็น่าเสียดสีเหลือเกิน กับเมนูที่ต้องสั่งคือ ซุปกิมจิ 7 นาที ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, **ร้านพิพิริ** ร้านบิบบิมบับแบบรีฟิล 5000 วอน เป็นร้านยอดนิยมของวัยรุ่นและวัยทำงานเพราะราคาถูกมาก ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 และร้านคาเฟ่ King 's Cross คาเฟ่นี้สาวกแฮร์รี่ห้ามพลาด! เป็นการจำลองฉากในหนัง แฮร์รี่พ็อตเตอร์ มาไว้ที่ฮงแด พาท่านเดินทางเข้าสู่โลกเวทมนต์ ณ ชานชาลา 9 3/4 ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 เป็นต้น

การเดินทางในกรุงโซล

- **รถประจำทาง** รถบัสที่วิ่งในตัวเมืองเป็นการเดินทางที่สะดวก ถูกจำแนกตามสีเพื่อกำหนดชนิดของรถบัส **รถบัสสีน้ำเงิน** วิ่งตามถนนสายหลัก และวิ่งระยะทางไกลรอบกรุงโซล **รถบัสสีเขียว** วิ่งระยะสั้น และรับส่งผู้โดยสารจากจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน **รถบัสสีเหลือง** วิ่งวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะทางไกล **รถบัสสีแดง** เป็นรถบัสส่วนที่วิ่งจากกรุงโซลไปยังชานเมือง

- **รถแท็กซี่** แท็กซี่เกาหลีส่วนใหญ่สามารถขึ้นแล้วบอกปลายทางที่จะลงได้เลย เพราะรถแท็กซี่เกาหลีจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารเหมือนที่เมืองไทย ยกเว้นแท็กซี่ตามแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง แท็กซี่บางประเภทอาจจะมีการเรียกราคาแบบเหมา โดยมีแท็กซี่ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ได้แก่ ขาว เทา ส้ม เป็นแท็กซี่ที่เรียกได้ง่ายที่สุดในบรรดาประเภทอื่นๆ ราคาในตอนกลางวันจะเป็นราคาปกติ ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการชาร์ตเพิ่ม
2. แบบชั้นหนึ่ง (Deluxe) มี 2 สี คือ ดำและเหลือง ด้านข้างกระจกจะมีป้ายคำว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกว้างนั่งสบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคืนจะเท่ากัน แต่จะราคาสูงกว่าแบบธรรมดา หากเรียกได้ตามหน้าโรงแรม หรือสถานีรถไฟต่างๆ
3. แบบจัมโบ้คันใหญ่ (Jumbo) เป็นรถตู้ เหมาะกับคนที่เดินทางเป็นกลุ่ม ราคาจะพอๆกับแท็กซี่ชั้นหนึ่ง
4. แบบอินเตอร์ (International) เป็นแบบพิเศษ คนขับรถสามารถพูดภาษาอื่นได้

- **รถไฟใต้ดิน** คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใต้ดินเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ในโซล รถไฟใต้ดินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน สายรถไฟสายหลักๆ จะแยกตามหมายเลขและสี บางสายจะมีชื่อเรียกเป็นของตัวเอง เริ่มตั้งแต่ สายที่ 1 ไปจนถึงสายที่ 9 รวมถึงสายอื่นๆ ที่มีชื่อเฉพาะ ดังนี้

① สาย 1 เป็นเส้นทางที่เก่าแก่และยาวที่สุด วิ่งผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถึงต่างจังหวัด ผู้คนหลากหลายวัยเป็นสถานีที่มีปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายนี้ต้องสังเกตให้ดี สถานีที่ท่องเที่ยวสำหรับสายนี้ ได้แก่ **ตลาดปลานอร์ย่างจิน, ตลาดนัมแดมุน, ทางเดินลอยฟ้า Seouillo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจั้ง, วัดโซกเยซา, คลองชองกเยซอน, พระราชวังถ็อกซูกุง** เป็นต้น

② สาย 2 เป็นเส้นทางที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก โดยจะวิ่งวนเป็นวงกลมบริเวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปด้วยนักเรียน นักศึกษาไปจนถึงวัยทำงาน เพราะวิ่งผ่านมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โบกี้จะแน่นบ้างว่างบ้างสลับกันไป ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ หลากหลายแห่งด้วยกัน สถานีที่ท่องเที่ยวสำหรับสายนี้ ได้แก่ **วัดพงอินซา, Coex Aquarium, Coex Mall, สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ย่านฮงแด, พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick Eyes & Ice Museum, ย่านอีแด, มหาลัยสตรีอึชวา** เป็นต้น

③ สาย 3 เป็นเส้นทางที่วิ่งจากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล เชื่อมระหว่างเมืองโกยงกับกรุงโซล เป็นอีกหนึ่งสายที่ได้รับความนิยมในการเดินทาง สถานีที่ท่องเที่ยวสำหรับสายนี้ ได้แก่ **พระราชวังเคียงบกุง, หมู่บ้านนัมชานฮันอกกัล, Seoul Museum of**

History, The National Folk Museum of Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซูกิล, ย่านชินชาดง, Apgujeong Station เป็นต้น

④ สาย 4 เป็นเส้นทางที่วิ่งจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการวิ่งผ่านใจกลางกรุงโซล และผ่านแหล่งช้อปปิ้งสำคัญมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสายนี้ ได้แก่ **ตลาดทองแดมุน, ตลาดเมียงดง, Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนักชาน** เป็นต้น

⑤ สาย 5 เป็นเส้นทางที่วิ่งจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ถือเป็นเส้นทางหลักที่คนในกรุงโซลใช้โดยสารในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสายนี้ ได้แก่ **สวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน, เกาเยออีโด, ดึก 63, จดรัสควางฮวามุน, อนุสาวรีย์พระเจ้าเซจง, ศาลเจ้าจงมโย, Gimpo International Airport** เป็นต้น

⑥ สาย 6 เป็นเส้นทางที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟหาลายสาย สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสายนี้ ได้แก่ **ย่านซองชุงดง, ย่านอีแทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานิลปาร์ค** เป็นต้น

⑦ สาย 7 เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นที่สถานี Jangam และสิ้นสุดที่สถานี Bupyeong-gu Office สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสายนี้ ได้แก่ **Aiins World, Common Ground** เป็นต้น

⑧ สาย 8 เป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด

⑨ สาย 9 เป็นเส้นทางที่จะมีการข้ามสายไปสายที่ไม่มีจุดตัดกับสายอื่นๆ ค่อนข้างรวดเร็วในการเดินทาง

■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)

■ สาย Bundang

■ สาย Shinbundang

■ สาย Gyeongui-Jungang

■ สาย Incheon

อิสระอาหารกลางวัน/เย็น (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง)

พักที่

THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า พระราชวังเคียงบกุง – สมุนไพร่สอดเถามามู - น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนสงแด
ละลายเงินวอนซูปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
(สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ **พระราชวังเคียงบกุง** พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือนด้วยฉากหลังของพระราชวังนี้เป็นภูเขาพุกกักชาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีได้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ **พระที่นั่งคินจงวอง** เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการ และเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้

หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนักอินจงจอน พระตำหนักแดโจจอน พระตำหนักชอนจงจอน และพระตำหนักนักซองแจ

นำท่านชม **ศูนย์สมุนไพร่สอดเถามามู** ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลดับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการต้มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก **น้ำมันสนเข็มแดง** มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย

กลางวัน

บริการอาหาร (8) เมนู บิบบิมบับ ข้าวยาเกาหลีที่คลุกเคล้าผสมกับผักนานาชนิด โปะด้านบนด้วยไข่ เสริฟบริการพร้อมซูปซามูหม้อร้อนๆ

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง **ย่านสงแด** เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยซองฮิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์

บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน

เพลิดเพลินกับการซื้อของฝากที่ **ซูปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ชื่อ 5 แกรม 1)** สำหรับขนมต่างๆ ซ็อกโกแลตหิน ซีเรียลซ็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอก หน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อปปี้เกาหลี่) ชินรามง (มามาเกาหลี่) นมกล้วย เป็นต้น

19.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ **KE659 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**
23.50 น. ถึงประเทศไทย **สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ** พร้อมด้วยความประทับใจ

****หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม****

*****สำคัญมากโปรดอ่าน*****

ในกรณีที่ต้องออกตัวภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนทำการออกตัวโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

*****หมายเหตุ*****

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

****กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท****

****พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง****

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (KOREAN AIR) เกาหลี เลสโก ฮิตชั่นเทพ (โซล-โซล-โซล)

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน – กันยายน 2562	ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน	ราคา จอยแลนด์ (ไม่รวม ตัว)	เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี	พัก เดี่ยว เพิ่ม
21 – 25 มิถุนายน 2562	21,999	7,900	5,900	5,000
19 – 23 กรกฎาคม 2562	21,999	7,900	5,900	5,000
16 – 20 สิงหาคม 2562	21,999	7,900	5,900	5,000
20 – 24 กันยายน 2562	21,999	7,900	5,900	5,000
18 – 22 ตุลาคม 2562	23,999	7,900	5,900	5,000

*****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัดคอกท้องถิ่น*****

**** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิปท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน****

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตัวกับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัวขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตัวเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ **

*** ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

****หมายเหตุ****

1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไปด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัวเครื่องบินให้แก่ท่าน *****และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD**** กรณีติดกรุ๊ปเหมาที่เป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอลงงาน ****จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง****

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสอบสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกค้า หักที่ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกค้าซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮีตเคนามู / คอสเมติก / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้

- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตัวเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าตั๋วเครื่องบินออกจากระยะท่านละไม่เกิน 23 กก.
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารตามมือที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ **(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)**
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างดาว

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า

- 1) พาสปอร์ต
 - 2) ใบประจำตัวคนต่างดาว
 - 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 - 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
 - 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
 - 6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
- (สำหรับหนังสือเดินทางต่างดาว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้อง**ชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่าน** เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 1 วันหลังจากการจอง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระครบเต็มจำนวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

- กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
- กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหนังสือมอบอำนาจที่ต่อลงนามให้ชำระเงินเข้าให้ครบถ้วน

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
 - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
 - ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
- ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้แก่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มีได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

- กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
- สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหวน , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
- ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ , ไข่กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก